

## แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

จากแนวทางในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของโรงพยาบาลบ้านตาขุน ในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในทางราชการ โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ในเรื่องดังต่อไปนี้

๑. การรับของขวัญและผลประโยชน์
๒. การขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม
๓. การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล

ซึ่งโรงพยาบาลบ้านตาขุน ได้จัดทำคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เผยแพร่ในการอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ในเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลบ้านตาขุน นั้น โรงพยาบาลบ้านตาขุน ได้ยึดมั่นในแนวทางดังกล่าวและได้ชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ทุกคน ที่เข้ารับการอบรมได้เข้าใจแนวทาง โดยเจ้าหน้าที่ในสังกัดได้รับทราบแนวทาง และให้ความร่วมมือในการถือปฏิบัติ เพื่อความโปร่งใสขององค์กร

### การปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

เนื่องจากโรงพยาบาลบ้านตาขุน มีคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีการประชุมทบทวนพิจารณาความเสี่ยงขององค์กรทุก ๖ เดือน หากมีปัญหาหรืออุปสรรคในการดำเนินงานในกรณีต่างๆ คณะกรรมการจะนำปัญหาหรือความเสี่ยงที่ตรวจพบ หรือมีข้อทักท้วงมากำหนดเป็นปัญหาขององค์กร เพื่อนำไปสู่การแก้ไข และแนวทางในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนทั้ง ๓ กรณี ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะนำมาวิเคราะห์ในคณะกรรมการควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง จากการประเมินในรอบที่ผ่านมา ไม่พบปัญหาในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน จึงยังไม่มีแผนการปรับปรุงในกรณีนี้

### กรณีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง

นอกจากการตรวจสอบตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎหมายและระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง โรงพยาบาลบ้านตาขุนได้กำชับให้ผู้เกี่ยวข้องในการจัดหาระมัดระวังไม่ให้ มีกรณีการแสวงหาประโยชน์ การรับผลประโยชน์การใช้อิทธิพลในฐานะและตำแหน่งหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดหาหรือการใช้ข้อมูลลับในการจัดหาที่มีหน้าที่ในการจัดหา รู้จากการทำหน้าที่ นำไปใช้ประโยชน์ซึ่งจะทำให้เกิดการแข่งขันในการเสนอราคาอย่างไม่เป็นธรรม หากมีกรณีดังกล่าว โรงพยาบาลบ้านตาขุนจะดำเนินการสืบสวน หากมีข้อมูลจะดำเนินการทางวินัยกับผู้เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

### การรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

โรงพยาบาลบ้านตาขุน ได้รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงให้ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรทราบ โดยได้วิเคราะห์ตามแนวทางการดำเนินงานในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งเป็นเรื่องใหม่ขององค์กร เจ้าหน้าที่ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เห็นควรจัดประชุมให้ความรู้และจัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบ

### การนำข้อเสนอแนะจากรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนไปปรับปรุงระบบการทำงาน

เนื่องจากการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของโรงพยาบาลบ้านตาขุน ไม่มีข้อร้องเรียนหรือทักท้วงแต่อย่างใด และการการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในก็ไม่มีความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าว อย่างไรก็ตามโรงพยาบาลบ้านตาขุน โดยผู้บริหารสูงสุดได้กำชับในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบ้านตาขุน ให้ตระหนักถึงการช่วยกันป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ตลอดจน

กำชับให้ข้าราชการในสังกัด ดำเนินการตามระเบียบของทางราชการและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และให้ตระหนักและระมัดระวังทั้งในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนตามที่กล่าวถึงข้างต้น



(นางสาวกรรณิการ์ อุทิศ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง  
นักจัดการงานทั่วไป